



ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ชื่อ นายอนันต์ ถมทองทวี

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงาน - กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

การบริหารจัดการและการดำเนินงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการและการดำเนินการในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑	วางแผนการบริหารจัดการและการดำเนินงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	๑. วางแผนการบริหารจัดการและการดำเนินงานตามภารกิจในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และตามที่ได้รับมอบหมาย
๒	ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย กลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑	๒. ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย กลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
๓	ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดภารกิจในการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินฯ	๓. ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดภารกิจในการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
๔	ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ	๔. ดำเนินการ ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
๕	มอบหมายงานให้บุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์รับผิดชอบตามภารกิจด้านต่าง ๆ ดังนี้ - งานบริหารงานการเงิน - งานบริหารการบัญชี - งานบริหารการพัสดุและการบริหารสินทรัพย์	๕. แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับบุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ
๖	กำกับ ติดตาม บุคลากรในกลุ่มจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	๖.กำกับ ติดตาม บุคลากรในกลุ่ม คู่มือการปฏิบัติงาน
๗	กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม	๗.กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม

<p>ควบคุมการเบิกจ่ายในในระบบ GFMS ทุกกรณี อนุมัติเอกสารการขอเบิกเงินในระบบ GFMS ทุกรายการ อนุมัติโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online ควบคุม กำกับดูแล การจัดอบรมโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและบัญชีสำหรับ สถานศึกษา อนุมัติการรับ – นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน เงิน รายได้แผ่นดิน ในระบบ KTB Corporate Online</p>	<p>ควบคุมการเบิกจ่ายในในระบบ GFMS ทุกกรณี อนุมัติเอกสารการขอเบิกเงินในระบบ GFMS ทุกรายการ อนุมัติโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online ควบคุม กำกับดูแล การจัดอบรมโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและบัญชีสำหรับ สถานศึกษา อนุมัติการรับ – นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน เงินรายได้ แผ่นดิน ในระบบ KTB Corporate Online</p>
--	--